



Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Vietnamese District of The Christian and Missionary Alliance

2275 W. Lincoln Ave, Anaheim, California 92801

Tel. (714) 491-8007
Email: giaohat@ghvnhk.org

Ngày 1 tháng 11 năm 2022

Kính thưa quý Tôi Tớ Chúa thuộc Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ,

Trước hết tôi kính lời chào thăm quý Tôi Tớ Chúa trong tình yêu thương diệu kỳ của Đức Chúa Giê-xu Christ.

Thưa quý vị, ngày hôm nay 1 tháng 11 năm 2022, tôi bắt đầu chức vụ Quyền Giáo Hạt Trưởng (Interim District Superintendent) trong thời gian 9 tháng. Trước hoàn cảnh khó khăn của Giáo Hạt ngày hôm nay, chức vụ này thật quá lớn và quá khó cho một người đầy tớ hèn mọn như tôi. Công việc thì mới, và tôi còn phải học hỏi nhiều, xin quý vị kiên nhẫn với tôi. Sứ mạng của tôi là cùng với Ban Chấp Hành Giáo Hạt và quý tôi con Chúa khắp nơi cầu xin Chúa mang sự ổn định lại cho Hội Thánh và chuẩn bị cho việc bầu cử Tân Giáo Hạt Trưởng trong kỳ Hội Đồng Giáo Hạt năm 2023. Kính xin quý vị thương yêu, hỗ trợ và cầu nguyện cho tôi và Ban Chấp Hành Giáo Hạt để có thể thi hành trọn điều Chúa giao phó.

Tôi được biết có một cuộc vận động để tổ chức một Hội Đồng Bất Thường nhằm mục đích giải đáp thắc mắc. Giải đáp thắc mắc là điều cần thiết, vì đã có quá nhiều tin tức sai trật loan ra, gây hoang mang, nghi ngờ, chia rẽ khắp mọi nơi. Trong thời gian ngắn tôi và Ban Chấp Hành sẽ cậy ơn Chúa giải đáp những gì mình biết, cải tiến những gì mình cần, và cùng quý tôi con Chúa trong Giáo Hạt hướng về tương lai với niềm tin cậy nơi Chúa.

Giáo Hạt chúng ta đang trải qua một thời gian khó khăn chưa từng có. Một số người trong chúng ta nóng lòng, muốn tự giải quyết theo ý riêng mà quên rằng Chúa là Đấng Tể Trị mọi sự. Chính Chúa Giê-xu đã xây dựng Hội Thánh, và Ngài hứa rằng các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội đó. Chúng ta có thể tin cậy nơi Ngài. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta cùng hiệp một với nhau trong sự kính sợ Chúa, đầu phục Chúa, và chờ đợi thánh ý của Ngài bày tỏ ra trong mỗi cuộc đời chúng ta. Muốn thật hết lòng.

Kính mến trong Chúa,

Mục Sư Phạm Văn Hùng
Quyền Giáo Hạt Trưởng

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta.” (Xa-cha-ri 4:6)
“Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty.” (Zechariah 4:6)